

ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 17 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

"วันสหกรณ์แห่งชาติ"

•สวัสดีครับ "พี่-น้องสมาชิก" สหกรณ์ที่เคารพทุกท่าน วันนี้ผมกำลังศึกษาดูงานบริหารการเงินการคลัง ที่ รพ. ลำปาง มาศ จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับทีมบริหารการเงินการคลัง(CFO-Chief Financial Officer)ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอครับ วันหน้ามีโอกาสจะนำมาพูดคุยกับสมาชิก เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการบริหาร สหกรณ์ ไปสู่การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสาธารณสุขบ้างนะครับ

•26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญทางสหกรณ์ครับคือเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" วันนี้มีความสำคัญ อย่างไรนั้น

เมื่อปี 2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำ "วิธีการสหกรณ์" เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้ "หลุดพ้นจากความยากจน" โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรพงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้" ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก) รับผิดชอบเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ "เครดิตแบบโรไฟไฟเซน" ที่ประสบความสำเร็จ มาแล้วใน อินเดีย และพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไปศึกษา จากประเทศเยอรมนี และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ " ครับ

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆเนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ขึ้นที่ อ.หนองสูง ผมได้มอบหมาย ให้กรรมการสุจินดา สุวรรณไตรย์ กรรมการหน่วยหนองสูง เข้าร่วมกิจกรรมแทนพวกเราทุกคนครับ

•20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน สหกรณ์ของเรามีโอกาสต้อนรับทีมงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พระปกเกล้า จำกัด จากจังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงานครับ นำทีมโดยท่านรองประธาน ไฟล์นำเสนอฝ่ายจัดการได้นำอัปโหลดบน website www.mukcoop.com แล้วนะครับ

ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พระปกเกล้า จำกัด มีสินทรัพย์รวม 3,822 ล้านบาทเศษในปีเดียวกันมีกำไร สุทธิ 110 ล้านบาทเศษ มีเงินฝากที่สหกรณ์อื่น 1,055 ล้านบาท มีเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในความต้องการของตลาดถึง 1,391 ล้านบาท เงินให้กู้สหกรณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 311 ล้านบาท

ถือว่าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีทุนเป็นจำนวนมาก มีเงินเหลือนำไปฝากไว้ที่สหกรณ์อื่น ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม และมีการลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด

ท่านรองประธานกล่าวว่า ถ้าอะไรที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ 70% มาจากการลงทุนจากภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิก ต่างจากสหกรณ์เราที่เกือบ 100% มาจากภายในคือมาจากสมาชิก ที่เหลืออีกนิดหน่อยเราได้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ครับ

ที่มคณะกรรมการของ รพ.พระปกเกล้า เปิดทางที่จะทำธุรกรรมร่วมกับสหกรณ์ของเราครับ ไม่รับฝากเงิน ก็อาจเป็นการกู้ยืมเงิน การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นก็คงเป็นไปตามระเบียบของเรา ส่วนการกู้ยืมเงิน คงต้องเป็นระยะยาวอย่างน้อย 60 เดือน และดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 4% ครับ คงนำเข้าไปประชุม เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาตัดสินใจร่วมกัน รวมทั้งเจรจาต่อรองกันต่อไป โอกาสต่อไปคงได้นำมาพูดคุย ต่อไปอีกครั้ง

- ทีมงานจาก สอ.รพ.พระปกเกล้า ชื่นชมการพัฒนา IT และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปี ของเราว่าสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว

- ส่วนอีกเรื่องที่แลกเปลี่ยนและเป็นประเด็นให้เราไปคิดต่อคือ การเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" ของสมาชิกว่าสหกรณ์ของเราได้มีการเตรียมการเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรบ้าง ผมแลกเปลี่ยนไปว่า “เราได้เตรียมการ "โควตาสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ" ให้เข้ามาเป็นกรรมการดำเนินการ และเตรียมการ ‘ปรับโครงสร้างหนี้’ ให้สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุเพื่อให้มีการดำรงชีวิตหลังเกษียณอย่างสมศักดิ์ศรีครับ คงปรากฏในแผนปฏิบัติการ ในยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปี” ครับ

- เสาร์-อาทิตย์ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผมพร้อมกับ ท่านรองประธานสมพร ถาวร ประธานกรรมการเงินกู้และประธาน IT บุญมี หิมะคุณ กรรมการรัชนีกร นามบุตร กรรมการศุภิสรา มาลาเพชร กรรมการอนุชิต รัตนวงศ์ และกรรมการวสันต์ วงศ์ศรีทา มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบังคับใช้ พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่" จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก เขาให้โควตาฟรีมา 1 โควตา ส่วนหากสหกรณ์สมาชิกประสงค์จะส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท วิทยากรโดยอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด ผมจึงถือโอกาสเชิญชวนคณะกรรมการดำเนินการ ที่เข้ามาใหม่ทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรมครับ

•การฝึกอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจอย่างน้อย 3 ประการ

หนึ่งคือ ชื่อหลักสูตรน่าสนใจ

หนึ่งคือ สถานที่น่าสนใจ เพราะจัดในบ้านเรา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก มีกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานมาร่วมฝึกอบรมมากมายครับ ไม่ว่าจะมาจากนครราชสีมา ชัยภูมิ เมืองเลยก็มาครับ

หนึ่งคือ วิทยากรน่าสนใจมาก อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เพราะท่านเป็นถึงรองอธิบดีอัยการ เป็นอาจารย์พิเศษสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่สำคัญท่านเป็นนักกฎหมายในฝ่ายประชาธิปไตยที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช.มาโดยตลอด ผมเป็นหนึ่งในแฟนคลับของท่านและเป็นเพื่อนใน FB ท่านด้วยครับ

•ก่อนบรรยาย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ได้พูดถึงความเป็น international ว่าต้องเริ่มต้นด้วยการมีชื่อสหกรณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ต่างก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วทั้งนั้น ผมก็เลยลองให้ลูกสาวที่เขาพอมีความรู้อยู่บ้างช่วยเขียนชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด" เป็นภาษาอังกฤษให้ครับ ได้อย่างนี้นะครับ

Mukdahan Public Health Saving and Credit Cooperative,Limited

สมาชิกท่านใดที่เชี่ยวชาญและสำนวนดีๆภาษาดีๆ ลองเขียนกันเข้ามาครับ

•กฎหมายผ่าน สนช.แล้วครับเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 รอแคว้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นครับ

•ผมไม่ค่อยชอบเหตุผลของการออกกฎหมายฉบับนี้ตามที่ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เเล่ให้ฟังครับ โดยสรุปเพราะรัฐบาลวันนี้ไม่ต้องการให้ “กระบวนการสหกรณ์” ที่มีขนาดตลาดการเงินเป็นลำดับ 3 ในประเทศนี้ไปเป็นคู่แข่งของ “นายทุน” เจ้าของธนาคารครับ หรือแปลงๆอีกอย่างได้ว่าภาครัฐไม่ได้ส่งเสริม “กระบวนการสหกรณ์” อย่างจริงจัง มีแต่หาทาง “บอนไซ” ทุกครั้งที่มีโอกาส ไม่งั้น “กระบวนการสหกรณ์” ที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคงเจริญรุ่งเรืองไปกว่าที่เห็นอย่างแน่นอน

• มาพูดถึงเนื้อหาของการฝึกอบรมวันนี้สักเล็กน้อยนะคะ

พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ฉบับนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เหตุผลของการออกกฎหมาย ที่กล่าวถึงแล้วในข้างต้น จากนั้นก็จะพูดถึงนิยามของ "สหกรณ์" ที่ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นเฉพาะผู้ที่มี "สัญชาติไทย" เท่านั้น

• นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายเรื่อง เช่น คณะกรรมการดำเนินการต้องเปิดเผยรายได้ อันมีที่มาจากสหกรณ์ สมาชิกกู้เงินได้ไม่เกิน 75 ปี เงินกู้ถูกเงินต้องส่งชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน เงินกู้สามัญส่งชำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด ที่จะประกาศในกฎกระทรวงต่อไป ซึ่งการออกกฎกระทรวงและระเบียบต้องออกให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ

เพิ่มประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนขึ้นมาเป็น "สหกรณ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง" แก่ไขผู้มีคุณสมบัติที่จะฝากเงินกับสหกรณ์เพิ่มเติม เพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ ตลอดจนเพิ่มเติมความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมข้อยกเว้นความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการไว้ เช่น ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้ร่วมกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ หรือได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ทำการคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายใน 3 วัน นับแต่สิ้นสุดการประชุม เป็นต้น

มีโอกาสคงจะนำมาเล่ามาพูดคุยในโอกาสต่อไปนะคะ

• สำหรับวันนี้ขอยุติการพูดคุยไว้เพียงเท่านี้ ฉบับหน้าพบกันใหม่ครับ

ด้วยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น

วิทยา ธารประเสริฐ

ประธานกรรมการ 26-02-62